



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

1 เมษายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์โควิด19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ TNN

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวภายหลังประชุมติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 ว่า ผู้เสียชีวิตทั้งหมดยังเป็นกลุ่ม 608 ส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับเกิน 3 เดือน ส่วนภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) ฉีดไปแล้วกว่า 6 หมื่นราย พบว่ามีความปลอดภัยสูง ลดอัตราเสียชีวิตได้ถึง 48% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ฉีด จึงให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งรัดการฉีด LAAB ให้กับกลุ่มเสี่ยงในบ้านพักคนชรา ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยพอกไต และให้ผู้ตรวจราชการ สธ.ทุกเขตสุขภาพกำกับติดตามให้เสร็จก่อนเดือน พ.ค.นี้ พร้อมกับรณรงค์ฉีดวัคซีนในกลุ่มอื่นควบคู่กันไป โดยขณะนี้สถานการณ์เริ่มมีลักษณะใกล้เคียงโรคไข้หวัดใหญ่คือจะระบาดช่วงหน้าฝนเดือน พ.ค.-มิ.ย. จึงให้ทบทวนมาตรการเฝ้าระวังสอบสวนโรค เฝ้าระวังสายพันธุ์ แนวทางการรักษา รวมถึงการฉีดวัคซีนที่เน้นฉีดกลุ่มเสี่ยง โดยคณะกรรมการวัคซีนจะออกคำแนะนำต่อไป สำหรับสายพันธุ์ในไทยที่พบมากที่สุดยังเป็น BA.2.75 แต่มีแนวโน้มลดลง ขณะที่สายพันธุ์ลูกผสม XBB.1.5 และ XBB.1.9.1 มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่วน XBB.1.16 ที่พบในอินเดียและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีตำแหน่งกลายพันธุ์ที่หลบภูมิคุ้มกัน ยังไม่พบในไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, ประชาชาติธุรกิจ, thebangkokinsight )

-น.พ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา ตั้งข้อสังเกตคำแนะนำฉีดวัคซีนโควิด 19 ของ WHO และ สธ.ไทย เริ่มใกล้เคียงกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยเริ่มฉีดได้ตั้งแต่ 6 - 12 เดือนขึ้นไปนับจากเข็มล่าสุด เริ่มในกลุ่มความเสี่ยงเป็นลำดับแรก ได้แก่ ผู้สูงอายุ, ผู้ใหญ่ที่มีโรคอื่นร่วม เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ, ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ติดเชื้อ HIV หรือปลูกถ่ายอวัยวะ, กลุ่มเด็กที่อายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง, หญิงตั้งครรภ์ และบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ขณะเดียวกัน WHO แนะนำให้ใช้ mRNA Bivalent vaccine ต่อสายพันธุ์ BA.5 เป็นวัคซีนหลัก

### ผลข้างเคียงวัคซีนแอสตราเซนเนกา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก )

-หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ของสหรัฐฯ รายงานวิจัยของนายวาลี นาฟิอัน นักสถิติอาวุโสจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักร หนึ่งในหัวหน้าทีมนักวิจัยที่ศึกษาวิเคราะห์การฉีดวัคซีน และสถิติการเสียชีวิตของผู้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในสหราชอาณาจักร วิเคราะห์การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องโรคหัวใจของหญิงอายุต่ำกว่า 30 ปี ซึ่งพบ 6 รายต่อประชากร 100,000 คน หลังรับวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส โดยเป็นอัตราการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจสูง 3.5 เท่าในระยะ 12 สัปดาห์หลังรับวัคซีน เมื่อเทียบกับอัตราการเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน สหราชอาณาจักรมีข้อห้ามใช้วัคซีนแอสตราเซนเนกาสำหรับคนวัยหนุ่มสาวอายุต่ำกว่า 30 ปี ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เนื่องจากมีความเสี่ยงเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน

### ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

#### สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์ ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ข่าวสด ,สยามรัฐ ,กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, acnews, thaigov, ch7, news1live, hfocus, pptvhd36, MCOT, FM 100.5, ช่อง 5)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย วันนี้อากาศฝุ่น PM 2.5 ยังสูงสุดที่ “แม่ฮ่องสอน” ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566 เป็นต้นมา มีรายงานผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศสะสมแล้ว 2,019,854 ราย พร้อมเตรียมสถานที่ บริการทางการแพทย์ สำรอง ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอ ส่วนสถานการณ์ไฟฟ้า จนครนายก ได้รับรายงานจาก นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจฯ เขต 4 ว่า เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม. และทีม MCATT อ.เมือง ได้ออกเยี่ยมประชาชน หมู่ 12 และหมู่ 13 ต.เขาพระ ซึ่งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ จำนวน 13 หลังคาเรือน และที่วัดวังรี มีผู้ป่วยติดเตียง 5 ราย ผู้สูงอายุ 11 ราย ประชาชน 28 ราย พบว่าได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันไฟไม่มาก มีความกังวลใจ แต่ยังไม่ต้องการอพยพ เจ้าหน้าที่จึงได้ให้การดูแลสภาพจิตใจ แนะนำวิธีป้องกันตนเอง พร้อมมอบหน้ากากอนามัยและแอมบูแลนซ์โทรติดต่อกับหากต้องการความช่วยเหลือ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews

-พญ.อัมพร เบญจพหลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ห่วงใยชาวเชียงใหม่ จากภัย PM 2.5 ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมแผนเยียวยาทั้งทางกายและใจ สื่อสารคำแนะนำและวิธีการปฏิบัติด้วยความตระหนักแต่ไม่ตระหนก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, NEWS FM 100.5, ทวีช่อง 5)

-นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า PM 2.5 เป็นภัยต่อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะเด็ก ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากตัวเล็ก ปอดกำลังพัฒนา ชอบเล่นในที่กลางแจ้ง อัตราการหายใจเร็ว หากไม่ใส่เครื่องป้องกันฝุ่น จะมีโอกาสได้รับฝุ่นเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวมากกว่าผู้ใหญ่ ย้ำหากจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกัน เด็กที่มีโรคประจำตัวควรดูแลอย่างใกล้ชิด หากไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก ให้รีบไปพบแพทย์

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, voicetv.)</p> <p>- นายนิวัฒน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีมาตรการเข้มข้นเทียบเท่าการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยที่ไม่มีควมจำเป็นต้องประกาศดังกล่าว และยืนยันว่าไม่ได้ห่วงภาพลักษณ์หรือผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยว มากกว่าผลกระทบต่อสุขภาพและไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยแบบ N95 ไว้แจกจ่าย 600,000 ชิ้น และจะจัดหาเพิ่มเติมให้เพียงพอกับความต้องการ พร้อมทั้งสั่งการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขดูแลประชาชนที่เจ็บป่วย ย้ำว่าปัญหาที่รุนแรงขึ้นปัจจัยหลักมาจากฝุ่นควันที่ถูกพัดพามาจากพื้นที่ใกล้เคียงและประเทศเพื่อน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนออกมาเขียนเรียกร้องรัฐบาลให้บริหารจัดการเหมือนโควิด 19 รัฐมนตรีสาธารณสุขหรือโฆษกออกมาประกาศมาชี้แจงสถานการณ์ให้ชัดเจน ควรต้องประกาศวิกฤตทางสุขภาพ จะได้มีสวัสดิการในเรื่องหน้ากาก PM2.5 ที่มีคุณภาพ มีคาร์รักษาพยาบาล รวมทั้งเครื่องฟอกอากาศ ไม่ปล่อยให้ภาวะตกอยู่แก่ประชาชน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน เว็บไซต์ (ข่าวสด, ChiangmaiNews)</p> <p>- นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สสจ.เชียงใหม่ ลงนามประกาศ สสจ.เชียงใหม่ เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ 2 ข้อ ได้แก่ 1 ให้สถานบริการและหน่วยงานทุกแห่งในสังกัด พิจารณาปรับระบบบริการและการปฏิบัติงานตามบริบทพื้นที่ อาทิ เลื่อนนัดผู้ป่วย จัดให้มีระบบการติดตามละอองทางไปรษณีย์, บริการ Telemedicine ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ Teleconsultation ระหว่างสถานบริการ, จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นและอุปกรณ์ป้องกันให้กับบุคลากรและผู้มารับบริการ, ภารกิจที่ไม่เกี่ยวกับการบริการประชาชนให้ work from home และประชุมสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, เมื่อมีค่า PM2.5 ระดับสีส้ม ควรลดกิจกรรมการแจ้งทุกชนิด ถ้าอยู่ในระดับสีแดง ให้งดกิจกรรมการแจ้งทุกชนิด และห้ามเผาในที่โล่งแจ้ง ดูแลยานพาหนะให้ปราศจากควันดำและลดการเดินทาง ข้อที่ 2 สสจ.เชียงใหม่ สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันให้บุคลากร และจัดเตรียมห้องประชุม ห้องบริการทันตกรรม เป็นห้องปลอดฝุ่น ขอให้เจ้าหน้าที่สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น โดยเฉพาะเมื่อออกในที่โล่งแจ้ง สื่อสารให้คำแนะนำประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงให้มีความรอบรู้และปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน</p> <p>- นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ นางนัยนภัส สังขุนกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านปริมาณและราคาสินค้าของหน้ากากอนามัย N95 และเครื่องฟอกอากาศ ณ ห้างโมเดิร์นเทรด และร้านขายยา พบว่าหน้ากากอนามัย N95 มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ ราคาจำหน่าย 21-30 บาท/ชิ้น และประชาชนให้ความสนใจซื้อเครื่องฟอกอากาศทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ จนสินค้าหมดสต็อกทุกห้าง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, 77kaoded)</p> <p>- สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงวิกฤตต่อเนื่อง มีค่าสูงเกินมาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยรู้สึกได้จากอาการแสบตา แสบจมูก รวมทั้งระบบทางเดินหายใจ ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มลดกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- ผู้ว่าฯ ลำพูน แจงสถานการณ์การเผาในประเทศเพื่อนบ้านทำให้ค่า PM 2.5 กลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง เร่งแจกหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมจากที่แจกไปแล้วกว่า 50,000 ชิ้น ให้ถึงกลุ่มเปราะบาง เตรียม 200 ห้องปลอดฝุ่นครอบคลุมทุกพื้นที่ เน้นย้ำประชาชนควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและกิจกรรมกลางแจ้ง พร้อมสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกอาคาร</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน</p> <p>- สถานการณ์การเกิดไฟป่าทั่ว จ.เชียงราย ยังคงปะทุอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด เนื่องจากบางจุดยากต่อการเดินเท้า ผู้ว่าฯเชียงราย กล่าวว่า สถานการณ์ไฟป่าในภาพรวมเกิดขึ้น 5 จุดใหญ่ ๆ กระจายอยู่ในเขต อ.เมืองเชียงราย อ.เทิง อ.เวียงป่าเป้า และ อ.แม่สรวย เมื่อตรวจสอบเชิงลึกพบว่าสาเหตุที่มีการเผาป่าบางครั้งเกิดจากผลประโยชน์เกี่ยวกับยาเสพติด จะหาตัวมือเผาในทุกกรณีมาดำเนินคดีอย่างเต็มที่</p> <p>- นายอ่อง สุพันธ์ อายุ 38 ปี ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวท่าเรือสามพี่น้อง กล่าวว่า หมอกควันที่เชียงใหม่เกิดขึ้นทุกปี ควันไฟจากประเทศเพื่อนบ้านลอยข้ามพรมแดนเข้ามา แม้ชาวบ้านจะเคยชินแต่รู้สึกแสบตา จมูกและคอ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาโดยเร็ว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานนโยบาย กทม.ประกาศสงครามปัญหามลพิษทางอากาศ PM 2.5 ลงพื้นที่วัดค่า PM 2.5 ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ตั้งปณิธานผลักดันให้เกิดกฎหมายอากาศสะอาด เพื่อปกป้องคนกรุงเทพฯ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด</p> <p>- ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ทั่วประเทศ อยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ภาคเหนือ วัดค่าฝุ่น 32-422 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐาน 23 พื้นที่ พื้นที่สีแดง 17 พื้นที่ โดยต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอนค่าฝุ่น 422 มคก./ลบ.ม. สูงสุดในไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่าฝุ่นระหว่าง 25-81 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐาน 3 พื้นที่ ได้แก่ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย, ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงดี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ข้อมูลรั่วไหล</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า)</p> <p>- กรณีผู้ใช้งานบัญชี "9near" ได้โพสต์ขายข้อมูลที่อ้างว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของคนไทยกว่า 55 ล้านรายการ บนเว็บไซต์ Bleach Forums โดยอ้างว่าได้ข้อมูลจากหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งในไทย และโพสต์ตัวอย่างไฟล์ซึ่งมีชื่อนามสกุลที่อยู่วันเกิด เบอร์โทรศัพท์ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของคนดัง รวมทั้งมีการโพสต์ลักษณะข้อมูลหน่วยงานและประชาชนนั้น</p> <p>- นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวว่า ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) และตำรวจไซเบอร์มาตลอด อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางอินเทอร์เน็ต และการใช้เอสเอ็มเอส รวมทั้งประสานขอคำสั่งศาลเพื่อปิดกั้นช่องทางเข้าถึงเว็บไซต์แล้วตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. เบื้องต้นข้อมูลที่หลุดไปอาจมาจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่ให้บริการที่มีข้อมูลประชาชนจำนวนมาก กำลังเร่งตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด ยังเปิดเผยข้อมูลไม่ได้ แต่เบื้องต้นยืนยันว่าเป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ได้เป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เตือนผู้ที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ผิดกฎหมาย มีโทษหนักทั้งจำคุกและปรับ อย่างไรก็ตาม ได้ประสานผู้ให้บริการโดเมนเนมแล้ว ยังไม่สามารถบอกได้ว่าข้อมูลหลุดมาจากหน่วยงานใด และมีจำนวน 55 ล้านรายชื่อจริงหรือไม่ เพราะหน่วยงานที่จะมีรายชื่อนั้น มีแค่กรมการปกครอง ก.มหาดไทย แต่จากการตรวจสอบยืนยันว่าไม่ใช่ เพราะมีระบบที่ปลอดภัยมากและทำเรื่องข้อมูลมานานแล้ว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, thestandard, one31, mcot)</p> <p>- พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒนนครบัญชา ผบช.สอท. เผยขณะนี้ ทาง DES ได้มีการร้องทุกช่องทางโทรผ่านทางออนไลน์ มาทางไซเบอร์แล้ว รวมทั้งตำรวจไซเบอร์จะเป็นผู้ร้องทุกช่องทางด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจใช้เวลาสักกระยะ แต่จะทำให้เร็วที่สุด ขณะนี้ยังไม่ขอพาดพิงหน่วยงานใด แต่ได้ประสาน สธ.เพื่อขอเข้าไปตรวจสอบว่าข้อมูลหลุดจากการแอก หรือเจ้าหน้าที่หรือไม่</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์ ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, hfocus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า แอ็กเกอร์ถือเป็นอาชญากร ซึ่งเมื่อเกิดนี้เหตุต้องสงสัย สธ. ก็ได้คุยกับกระทรวงดิจิทัล และ สกมช. เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่มีการยืนยันว่า ข้อมูลที่แอ็กเกอร์อ้างว่าได้จากหน่วยงานรัฐนั้นมาจากหน่วยงานใด ทั้งนี้ สธ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ไม่สามารถพูดอะไรได้มาก เพราะจะกระทบกับรูปคดี ส่วนที่ถามว่าหลุดจากระบบหมอพร้อมหรือไม่ ยังไม่มีการยืนยันว่าข้อมูลหลุดมาจากหน่วยงานใด ต้องรอการสืบสวนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (kapok ch3)</p> <p>- ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง สรยุทธ สุทัศนจินดา ยืนยันว่า ได้รับการส่ง SMS ดังกล่าวพร้อมกับแนบลิงก์หน้าเว็บไซต์ โดยข้อความนั้นมีข้อมูลทั้งหมดเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ วัน เดือน ปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ ตรงกับข้อมูลจริง และนอกจากตนเองแล้ว ยังมีผู้ประกาศข่าวโดมลักษณะเช่นนี้หลายคน เช่น หนุม กรรชัย และ อีฟ ชัยนนท์ เป็นต้น ซึ่งโลกออนไลน์และคนภายในหน่วยงานสาธารณสุข คาดการณ์ว่าหลุดมาจากหมอพร้อมซึ่งมีการลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวและเบอร์โทร.</p> <p>ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า ได้รับรายงานเรื่องนี้จากปลัด สธ.แล้ว แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าข้อมูลหลุดมาจากแอปพลิเคชันหมอพร้อมจริงหรือไม่ ขณะนี้หน่วยงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์กำลังเร่งตรวจสอบอยู่ และได้รับการกำชับจากทางกระทรวง DES ว่า ยังไม่ต้องให้ข้อมูล DES จะดำเนินการเรื่องนี้เอง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (แนวหน้า ch7, )</p> <p>- เพจเฟซบุ๊ก ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ข้อความว่า ชาวใหญ่ ข้อมูลบุคคลคนไทยรั่ว 55 ล้านชื่อ คาดว่าน่าจะมาจากหมอพร้อม ฐานข้อมูลวัคซีน เป็นความรับผิดชอบของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่จะต้องเร่งดำเนินการ เพราะมีความเสียหาย ต่อประชาชนมากมายที่มีฉลากสีฟ้าสามารถเจาะลึกข้อมูลส่วนบุคคลได้ ใครจะต้องรับผิดชอบ</p>	
<p><b>โรคฮีทสโตรก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ผจก., บ้านเมือง, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, บางกอกทูเดย์, sonthitalk, nationtv., workpointtoday, amarintv, newtv., topnews, ch7, ch3, voicetv., news1live, kapook)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวว่า นายชนม์สวัสดิ์เสียชีวิตประมาณช่วงตี 1 คาดว่าทางโรงพยาบาลและญาติจะมีการแถลงข่าวที่ รพ.บุรีรัมย์ โดยเมื่อคืนที่ผ่านมา ตนและครอบครัว ญาติ รวมถึงนายเนวิน ชิดชอบ ให้กำลังใจตลอดเวลา และดูแลนายชนม์สวัสดิ์จนถึงสิ้นลม ส่วนสาเหตุที่แน่ชัดรอให้แพทย์เป็นผู้แถลง เบื้องต้นคาดว่ามีความเครียดและมีฮีทสโตรกร่วม</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, MCOT, FM 100.5, ทิวช่อง 9, TNN)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวว่า หลังการดูแลตัวเอง พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะการตรวจหัวใจจะช่วยลดความเสี่ยงได้เช่นเดียวกับอาการฮีทสโตรก อย่างไรก็ตาม ปล่อยให้ปัจจัยสุขภาพพื้นฐานถูกระงับโดยฮีทสโตรก เพราะความร้อนทำให้ร่างกายทำงานหนัก โดยเฉพาะคนที่อายุมากขึ้น และรับประทานอาหารถูกสุขลักษณะ ไม่กินเค็ม ไม่กินหวาน จะลดความเสี่ยงเกิดอาการหัวใจวาย หรือโรคอื่นๆ ได้</p>	

**ลื่อนำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, สยามรัฐ, thailandplus, acnews, thaigov, ch7, newtv., news1live, hfocus)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เตือนฮีทสโตรก หลีกเลี่ยงอยู่กลางแจ้ง ดื่มน้ำให้มาก ออกกำลังกาย ทำงานใช้แรง ควรดื่มน้ำ 2-4 แก้วทุกชั่วโมง แนะนำเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ควรอยู่ในห้องที่อากาศระบายได้ดี

**ลื่อนำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ผู้ที่มีความเสี่ยงได้แก่ ผู้ที่ออกกำลังกายหรือทำงานใช้แรงงานอย่างหนักกลางแจ้งเป็นเวลานาน เช่น คนงานก่อสร้าง ทหารเกณฑ์ เกษตรกร นักวิ่งมาราธอน ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น นอนพักผ่อนไม่เพียงพอ ดื่มน้ำน้อย ติดสุรา กลุ่มสูงอายุ กลุ่มเด็กเล็ก คนที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง รวมถึงผู้ที่ใช้ยารักษาโรคบางชนิดที่กระตุ้นการขับปัสสาวะ ชัดขวางกลไกการกำจัดความร้อนออกจากร่างกาย แนะนำกลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งหรือออกกำลังกายในสภาพอากาศร้อนเป็นเวลานาน จิบน้ำบ่อยๆ หากจำเป็นต้องอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน ควรป้องกันตนเองด้วยการใช้อุปกรณ์กันแดด

**ลื่อนำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, อินโฟเควสท์, thereporter, changmai news)

-กรมอนามัย ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา เผ่าระวังสถานการณ์อุณหภูมิและผลกระทบต่อสุขภาพจากสภาพอากาศร้อนจัด คาดว่าในเดือนเมษายนนี้ มีแนวโน้มอุณหภูมิสูงถึง 43 องศาเซลเซียส แนะนำกลุ่มเสี่ยงอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันโรคฮีทสโตรก

**ลื่อนำเสนอ :** เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น)

-นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำวิธีป้องกันผู้สูงอายุจากโรคลมแดด เนื่องจากร่างกายของผู้สูงอายุมิสามารถปรับอุณหภูมิได้ลดลง ประกอบกับมักมีโรคประจำตัว หรือบางรายไม่สามารถดูแลตนเองได้ แนะนำวิธีป้องกัน ดื่มน้ำเพียงพอ ไม่อยู่ที่แจ้งนาน ใส่เสื้อผ้าสบาย ถ่ายเทสะดวก

**ลื่อนำเสนอ :** นสพ. มติชน คอลัมน์ส่องโรคไขสุขภาพ

-นพ.วีรุฒ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และนพ.ธนิษฐ์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา เตือนประชาชน ให้ระวัง "ฮีทสโตรก" หรือโรคลมแดด เนื่องจากในช่วงนี้สภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ

**ลื่อนำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ ch7

-นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคจากความร้อนมีอาการหลายอย่างตามลำดับขั้นของอุณหภูมิที่สูงขึ้น เช่น การมีผื่นขึ้นตามตัว ตัวบวม อาการอ่อนเพลีย หรือที่เรียกว่าเพลียแดด เป็นตะคริว คลื่นไส้ อาเจียน ตัวร้อนขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้ความร้อนในร่างกายสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ปวดศีรษะ ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นเร็ว ชัก มีนงง หน้ามืด หากไม่ได้รับการดูแลอย่างทันที่อาจหมดสติและเสียชีวิตได้

**ลื่อนำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, จส.100, ศูนย์ข่าวแชนนัล)

-นพ.ธนบูรณ์ วรกิจธำรงค์ชัย นายแพทย์ชำนาญพิเศษ อายุกรรมสมทบสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เผยความต่างฮีทสโตรก-เป็นลมธรรมดา ส่วนใหญ่จะไม่มีไข้ อุณหภูมิร่างกายไม่สูง แต่ถ้าเป็นฮีทสโตรก อุณหภูมิร่างกายจะ 40 -40.5 องศาเซลเซียส ทั้งนี้โรคฮีทสโตรกไม่ทำให้เสียชีวิตทันที ยกเว้นมีปัจจัยร่วม กลุ่มเสี่ยงมาก 6 กลุ่ม ได้แก่ 1.ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัว 2.กลุ่มเด็ก ที่มีความทนทานต่ออากาศร้อนได้ไม่ดี 3.กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว 4.กลุ่มที่มีน้ำหนักตัวมาก ระบายความร้อนได้ไม่ดี 5.กลุ่มคนที่ดื่มสุรา และ6.คนที่มีการออกกำลังกายเป็นเวลานาน แนะนำเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้ง และให้ดื่มน้ำมากกว่าปกติ

**ลื่อนำเสนอ :** เว็บไซต์ (บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์)

- นพ.เอกชัย คำลือ นพ.สจจ.พะเยา ประกาศเตือนประชาชนให้รู้ทันสัญญาณเตือนโรคลมร้อน จะมีอาการสับสน กระวนกระวาย พูดไม่รู้เรื่อง ชัก ซึมลง หมดสติ ตัวร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆ แต่ไม่มีเหงื่อออก ระบายน้ำมาก วิงเวียน ปวดศีรษะ มีนงง คลื่นไส้ หายใจเร็ว อาเจียน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้รีบนำผู้ป่วยเข้าในที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้สะดวก ดื่มน้ำเย็น นอนราบ และยกเท้าทั้งสองข้างขึ้นสูง ใช้ผ้าชุบน้ำ เย็นหรือน้ำแข็งประคบตามหน้าผาก ซอกคอ รักแร้ ขาหนีบ ร่วมกับใช้พัดลมเป่าช่วยระบายความร้อน ลดอุณหภูมิร่างกายให้ต่ำลงเร็วที่สุด ถ้ามีอาการรุนแรง หมดสติ ให้นำส่งรพ.ทันที หรือโทรสายด่วน 1669

**ลื่อนำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์

-สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ออกประกาศ คำแนะนำดูแลสุขภาพในช่วงที่มีอากาศร้อน ดังนี้ 1.ควรตรวจสอบอุณหภูมิภายนอก หากเกิน 34 องศาเซลเซียสควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง และงดกิจกรรมถ้าเกิน 37 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะช่วง 12.00-14.00 น. 2.ไม่สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนและเสื้อผ้าที่คับเกินไป 3.ดื่มน้ำบ่อย ๆ 4. ผู้มีโรคประจำตัวบางอย่างอาจมีอาการมากขึ้น ถ้ารู้สึกผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์ นอกจากนี้ ยาบางอย่างที่รักษาโรคอาจทำให้การระบายความร้อนไม่ดี และซ้ำเติมอาการได้ 5.ถ้ามีอาการเพลีย ระบายน้ำ อ่อนแรง หรือจะเป็นลมให้รีบหลบเข้าที่ร่ม เปิดพัดลม หรือเครื่องปรับอากาศ ดื่มน้ำเย็น หรือใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวบริเวณซอกรักแร้ ขาหนีบ 6. ช่วยกันดูแลผู้สูงอายุหรือญาติที่มีโรคประจำตัว และ 7.หมั่นสังเกตสีปัสสาวะ ถ้ามีสีเข้มอาจเกิดจากการขาดน้ำ ให้ดื่มน้ำ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>กรมการแพทย์แผนไทยฯ พัฒนาบุคลากรรักษาโรคหลอดเลือดสมอง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, hfocus)</p> <p>- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เร่งเดินหน้าพัฒนาบุคลากรแพทย์แผนไทยใน รพ.ของรัฐทั่วประเทศ ให้เชี่ยวชาญการรักษาผู้ป่วยระยะกลาง โรคหลอดเลือดสมอง ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับทีมสหวิชาชีพสาธารณสุขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ</p>	
<p><b>9 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ออย.ตรวจพบสารซิลเดนาฟิล</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, thebangkokinsight)</p> <p>- ออย. ได้ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีการเผยแพร่ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฆฆณา ไอ้อวดเกินจริง อ้างสรรพคุณช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศ จึงส่งเรื่องให้ สสจ.สมุทรปราการ ตรวจสอบและเก็บตัวอย่าง ณ สถานที่ผลิต บริษัท วีไลฟ์ อินโนเวชั่น จำกัด จ.สมุทรปราการ และสสจ.ศรีสะเกษ ตรวจสอบและเก็บตัวอย่าง ณ สถานที่จำหน่าย บริษัท วัชรพงษ์ จำกัด จ.ศรีสะเกษ ผลตรวจวิเคราะห์พบการปนเปื้อนยาแผนปัจจุบันซิลเดนาฟิล (Sildenafil) จำนวน 9 รายการ จึงเป็นอาหารที่มีสิ่งที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ จัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ซึ่ง สสจ.สมุทรปราการและสสจ.ศรีสะเกษ จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป</p>	
<p><b>รพ.สงขลาทำประเมินก่อนวิกฤต</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ประธานคณะกรรมการ MIU สธ. เผย ว่า ปี 2564 รพ.สงขลามีผู้ป่วยในที่อาการทรุดลงและต้องช่วยฟื้นคืนชีพ 95 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 894 ราย ย้ายเข้ารับการรักษาท้องผู้ป่วยหนัก 396 ราย และมีผู้เสียชีวิต 751 ราย พบว่า มีความเกี่ยวข้องกับการประเมินสัญญาณชีพ และการเฝ้าระวังสัญญาณเตือนเข้าสู่ภาวะวิกฤต จึงได้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเฝ้าระวังสัญญาณเตือนเข้าสู่ภาวะวิกฤต พัฒนาแนวทางปฏิบัติและพัฒนาสมรรถนะพยาบาลระดับปฏิบัติ ให้ดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุบัติการณ์อาการทรุดและเสียชีวิตโดยไม่คาดคิด โดยใช้แบบประเมินสัญญาณเตือนก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤต สำหรับใช้กับผู้ป่วย 2 ช่วงอายุคือ มากกว่า 15 ปี และ 1 เดือน-15 ปี พบว่า สมรรถนะการดูแลผู้ป่วยเสี่ยงสูงของผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ จำนวนอุบัติการณ์ทรุดลงอย่างไม่คาดคิดน้อยลงกว่าก่อนพัฒนาทุกอุบัติการณ์ ทั้งนี้ แบบประเมินสัญญาณเตือนเข้าสู่ภาวะวิกฤตที่ รพ.สงขลาพัฒนาขึ้น ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย ช่วยตรวจจับอาการผิดปกติรวดเร็ว ทำให้ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที</p>	
<p><b>เปิดอาคารผู้ป่วยนอก 80 ปีกรมการแพทย์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์hfocus</p> <p>- รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี เปิดอาคารผู้ป่วยนอก 80 ปีกรมการแพทย์ ให้บริการประชาชนเขตจังหวัดภาคใต้ รองรับนโยบาย Cancer Anywhere ให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการรักษาด้วยเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว</p>	
<p><b>ขรก.พลเรือนดีเด่นกาญจนบุรี</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- คณะกรรมการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแสดงความยินดีข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 โดย สสจ.กาญจนบุรี มีข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับผู้แทนจังหวัดจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นพ.กฤษดา วุฒยากร ผอ.รพ.สังขละบุรี ระดับเชี่ยวชาญ สสจ.กาญจนบุรี และนายชัยยุทธ เจริญยานุวัตร เกสัชกรชำนาญการพิเศษ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 สสจ.กาญจนบุรี</p>	
<p><b>ใช้หวัดใหญ่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, สยามรัฐ, บ้านเมือง, sondhitalk, news1live, thereporter, hfocus)</p> <p>- รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ กล่าวในการเสวนาไข้หวัดใหญ่หายไปไหนในยุค COVID-19 และควรดูแลตัวเองอย่างไร ว่า 3 ปีที่ผ่านมาไข้หวัดใหญ่ไม่ได้หายไป เพียงแต่ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเรื่องโควิดและมีการป้องกันตัวที่ดี แต่ปัจจุบันมีการกลับมาใช้ชีวิตประจำวัน ทำกิจกรรมตามปกติ คาดว่าโรคไข้หวัดใหญ่จะกลับมาแพร่ระบาดแน่นอน อีกทั้งที่ผ่านมา 3-4 ปี คนไม่ค่อยติดเชื่อไข้หวัดใหญ่ทำให้ไม่มีภูมิคุ้มกัน เชื่อมีการกลายพันธุ์อย่างมาก หากติดเชื่ออาการจะรุนแรงกว่าเดิม การป้องกันที่ดีที่สุดคือฉีดวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว ผู้เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพประชาชนจะต้องเร่งจัดเตรียมวัคซีนให้เพียงพอกับกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้</p>	
<p><b>สงกรานต์ปลอดเหล้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- สสส. สานพลังเครือข่ายงดเหล้า เสนอมาตรการ “7 ร่วม” คุ่มเข้มพื้นที่เล่นน้ำ สงกรานต์ปลอดเหล้า กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ หลังโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย หวังนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เน้นใช้กติกาชุมชน-ท้องถิ่นควบคุม สร้างคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีสนุก ปลอดภัย คำนึงความสุขคนไทย “ไม่เมา ไม่เจ็บ ไม่ตาย”</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สปสช.เตือนอย่าหลงเชื่อ SMS หลอกข้อมูลส่วนตัว</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>-ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กลุ่มมิจฉาชีพที่ส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือ แอบอ้างว่า สปสช.มีนโยบายให้อัปเดตข้อมูลบัตรทองให้เป็นปัจจุบัน มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิทันที พร้อมแนบลิงก์สำหรับให้คลิกเข้าไปอัปเดตข้อมูล ย้ำว่า สปสช.ไม่มีนโยบายโทร.หรือส่ง SMS สอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และ SMS เหล่านี้ไม่ได้ส่งจาก สปสช.</p>	
<p><b>เทเลเมดิซีน 42 โรค ผู้ป่วยบัตรทอง</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์มติชน</p> <p>-ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในปี 2566 สปสช.ได้เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ใหม่ในรูปแบบนวัตกรรมบริการสาธารณสุขวิถีใหม่ โดยมีบริการระบบการแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน ในสมาร์ตโฟน รักษา 42 กลุ่มโรค/อาการ โดยแพทย์ (OP Telemedicine) ผู้มีสิทธิบัตรทองสามารถพบแพทย์เพื่อรักษาทางไกล พร้อมรับยาที่บ้านหรือที่ร้านขายยาใกล้บ้านได้ นำร่องในพื้นที่กรุงเทพฯ ก่อนขยายออกไปยังต่างจังหวัด ได้แก่ 1.ผู้ป่วยกลุ่มโรคทั่วไป โรคต่างๆ เช่น ปวดหัว เป็นไข้ ท้องเสีย 2.กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมอาการได้ดี 3.กลุ่มผู้ป่วยสุขภาพจิตเบื้องต้น เช่น มีอาการเครียด วิตกกังวล และ 4.กลุ่มผู้ป่วยที่แพทย์อนุญาตให้รักษาที่บ้าน เช่น ผู้ป่วยติดเชื้อ โดยมี 3 แอป.ที่พัฒนาในปี 2565 คือ 1.Good Doctor (กู๊ด ด็อกเตอร์) 2.Clicknic (คลิกนิค) 3.Totale Telemed (ไททอลเล่ เทเลเมด) และวันที่ 1 เม.ย.จะเปิดให้บริการแอป. Saluber MD (ซาลูเบอร์ เอ็มดี) โดยสุขสบายคลินิกเวชกรรม</p>	
<p><b>นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 66</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (พิมพ์ไทย, ผู้จัดการ)</p> <p>-สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2566 ให้แก่ ศ. ดร.มัลลิกา อิมวงค์ ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ผู้ใช้งานวิจัยสยามมาลาเรียในอาเซียน โดยผลการวิจัยนำไปสู่การพัฒนาเทคนิคทางชีวโมเลกุลการตรวจหาผู้ที่ติดเชื้อมาลาเรียแบบไม่แสดงอาการที่มีความไวสูงกว่าเทคนิคมาตรฐานกว่า 2,000 เท่า นำไปตรวจในอาสาสมัครที่แข็งแรงจากไทย ลาว และกัมพูชา จำนวน 61,544 รายเป็นครั้งแรก ทำให้ทราบว่าผู้ติดเชื้อ อยู่บริเวณใด และให้ยาในรูปแบบ mass drug administration ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อมาลาเรียลดลงถึง 5 เท่า และนำไปสู่การค้นพบการแพร่กระจายการดื้อยาอาร์เทมิซินินจากเมืองไพลิน กัมพูชา ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของไทย ลาว และเวียดนาม เป็นครั้งแรกของโลก ส่งผลให้เกิดการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายไปสู่ พม่า อินเดีย และแอฟริกา จากการค้นพบนี้จะช่วยสร้างระบบเฝ้าระวังกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยา เพิ่มประสิทธิภาพของยารักษาโรคมมาลาเรียที่มีอยู่ สู่การพัฒนาาใหม่ควบคุม และกำจัดโรคมมาลาเรียได้อย่างทันที่</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>1.เหงื่อซึมออกจากมือ แสดงว่ามีปัญหาทางหัวใจ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ใช้โพสต์เตือนเรื่องสุขภาพ เรื่องเหงื่อซึมออกจากมือ แสดงว่ามีปัญหาทางหัวใจ โดยสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ พบเป็นข้อมูลเท็จ และชี้แจงว่า เหงื่อออกผิดปกติมีสาเหตุจากหลายปัจจัย ควรรับการตรวจจากแพทย์ รวมถึงน้ำขิงไม่สามารถทำความสะอาดหลอดเลือดหัวใจได้ ไม่ช่วยลดการเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบ และต้องระวังในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่กินยาประจำอาจทำให้น้ำตาลต่ำ และผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดอาจเพิ่มการเกิดเลือดออกผิดปกติ</p> <p>2.ดื่มน้ำร้อนแก้ปวดท้อง เสี่ยงเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand</p> <p>-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบกรณีที่มีผู้ใช้โพสต์ข้อมูลว่า ดื่มน้ำร้อนแก้ปวดท้อง เสี่ยงเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้ชี้แจงว่า มะเร็งกระเพาะอาหารเกิดจากการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์เยื่อบุกระเพาะอาหาร สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งยังไม่ทราบแน่ชัด และปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าการดื่มน้ำร้อนจะเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารแต่อย่างใด</p>	
<p><b>WHOรับรองอาเซียน-ทาจิกิสถาน “ปลอดมาลาเรีย”</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์เคลนิวิสต์</p> <p>- องค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) รับรองให้อาเซียนและทาจิกิสถาน เป็นประเทศปลอดโรคมมาลาเรีย โดยประเทศที่จะได้รับการรับรองว่าปลอดมาลาเรียต้องแสดงให้เห็นว่า วงจรการแพร่เชื้อมาลาเรียพื้นเมืองโดยยุงก้นปล่องหยุดชะงักทั่วประเทศนั้น ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปีติดต่อกัน และต้องมีความสามารถในการป้องกันการแพร่ระบาดซ้ำอีกด้วย</p>	